



บันทึกข้อความ

ราชการ ดร.

โทร. 0 2205 3466

0004.6/

9733

วันที่ 19 กันยายน 2546

เรื่อง แนวทางการขอขยายเวลาทำสำนวนชั้นสูตรพลิกศพ

อ. น., ภ. 1 - 9, สตม., ส., ปส., จตร. และ ผบก.สบส.

ด้วย จต. ได้รายงานผลการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2545 ต่อ ดร. ในด้านการสอบสวนศพ พนักงานสอบสวนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่ง ดร. ที่ 960/2537 ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการขยายเวลาการสอบสวนในการทำสำนวนชั้นสูตรพลิกศพและเห็นควรแก้ไขการขอขยายเวลาการทำสำนวนชั้นสูตรพลิกศพให้สอดคล้องกับหนังสือที่ 0004.6/2575 ลง 28 ก.พ. 2545 และหนังสือที่ 0017/17901 ลง 29 พ.ย. 2544 เกี่ยวกับเรื่องแนวทางการขอขยายเวลาการสอบสวนคดีชั้นสูตรพลิกศพ ประกอบกับ ดร. ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบในระยะเวลาทำสำนวนชั้นสูตรพลิกศพ ตาม ป.วิ.อาญา ม. 150 วรรคหนึ่ง ด้วย

ฉะนั้นเพื่อให้การปฏิบัติในการขอขยายเวลาทำสำนวนชั้นสูตรพลิกศพเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและมีการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด การทำสำนวนชั้นสูตรพลิกศพให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว จึงให้ปฏิบัติดังนี้

1. การทำสำนวนชั้นสูตรพลิกศพ ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตายในระหว่างอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้รองผู้บังคับการรับผิดชอบทำสำนวนชั้นสูตรพลิกศพด้วยตนเองแล้วส่งไปเจ้าพนักงานอัยการ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบเรื่อง ถ้ามีความจำเป็นให้ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน โดยให้ขอขยายเวลาไปยังผู้บังคับการที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้นพร้อมทั้งแสดงเหตุขัดข้องที่การสอบสวนไม่แล้วเสร็จไปด้วยให้ผู้บังคับการที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้นพิจารณาอนุมัติขยายเวลาได้และให้พนักงานสอบสวนบันทึกเหตุผลและความจำเป็นในการขยายเวลาระยะเวลาทุกครั้งไว้ในบันทึกพนักงานสอบสวน

2. การทำสำนวนชั้นสูตรพลิกศพ ในกรณีที่มีความตายโดยผิดธรรมชาติ ซึ่งมีไม่ความตายเกิดขึ้นโดยการกระทำของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ซึ่งพยานอยู่ในความรับผิดชอบทำสำนวนชั้นสูตรพลิกศพ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่

ได้ทราบเรื่อง ถ้ามีความจำเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้ โดยให้ขอขยายเวลาไปยังผู้บังคับการที่รับผิดชอบ
การสอบสวนในเขตพื้นที่นั้นพร้อมกับแสดงเหตุขัดข้องที่การสอบสวนไม่แล้วเสร็จไปคือ
ให้ผู้บังคับการที่รับผิดชอบการสอบสวนในเขตพื้นที่นั้นพิจารณาอนุมัติขยายเวลาได้ตามเหตุผลและ
ความจำเป็นและให้พนักงานสอบสวนบันทึกเหตุผลและความจำเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ที่
บันทึกพนักงานสอบสวน

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

พล.ต.อ.

(วุฑฒิวิช / ศิริรัตน์วุฑฒิ)

รอง ผบ.ตร. ปรท.ผบ.ตร.

11-๕-๙๕